



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๒๓/๒๕๖๑

ด้วย นายไพโรจน์ นิ่มสำอางค์ ผู้ร้อง ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอดงเจริญ จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนางอรุณ นิ่มสำอางค์ โดยนางอรุณ นิ่มสำอางค์ อยู่กินฉันสามีภรรยากับนายสมบุญ นิ่มสำอางค์ มีบุตรด้วยกัน ๕ คน คือ ๑. นายดาวรุ่ง นิ่มสำอางค์ ๒. นางจำเริญ จันทรลอย ๓. นายพงศกร นาหนองตุม ๔. นายไพโรจน์ นิ่มสำอางค์ (ผู้ร้อง) และ ๕. นางสาวณัฐวรรณ นิ่มสำอางค์ นางอรุณ นิ่มสำอางค์ มีบิดาชื่อนายพุก มีมารดาชื่อนางวง ปัจจุบันนี้ทั้งสองได้เสียชีวิตไปนานแล้ว รวมทั้งปัจจุบันนี้นายสมบุญ นิ่มสำอางค์ บิดาของผู้ร้องได้ถึงแก่ความตายไปตั้งแต่เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว นางอรุณ นิ่มสำอางค์ ปัจจุบันมีอายุ ๘๑ ปี อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้ร้อง มาโดยตลอดระยะหลังสุขภาพอ่อนแอและไม่แข็งแรงเรื่อยมา เมื่อตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๔ นางอรุณ นิ่มสำอางค์ ได้มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกต้องส่งตัวเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยนายแพทย์ณรงค์พงศ์ โล้วพฤกมณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประสาทศัลยศาสตร์ ทำการผ่าตัดและรักษาช่วยชีวิตไว้ แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา นางอรุณ นิ่มสำอางค์ มีอาการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ไม่สามารถจะพูดและไม่สามารถเข้าใจภาษาที่พูดกันได้ จึงทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ รวมทั้งไม่สามารถที่ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ตามปกติ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ร้องได้พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตากฟ้า อำเภอดงเจริญ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นระยะ ๆ มาโดยตลอด จนปัจจุบันอาการก็ยังคงสภาพพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกายเช่นเดิมอยู่ ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวทั้งหมดผู้ร้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งสิ้น และนับวันที่จะต้องใช้จ่ายมากขึ้น จนกระทั่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบและออกบัตรประจำตัวผู้พิการให้ จากอาการป่วยดังกล่าวข้างต้นทำให้ปัจจุบัน นางอรุณ นิ่มสำอางค์ ไม่สามารถพูดหรือรับรู้เข้าใจอะไรได้เลย และไม่สามารถประกอบกิจการงานและช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติดังกล่าว ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด พี่น้องคนอื่นไม่มีความพร้อมที่จะดูแลได้ เนื่องจากนางอรุณ นิ่มสำอางค์ ยังมีทรัพย์สิน คือ ๑. ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ ๗๔๖ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอดงเจริญ จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา ๒. ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ ๘๒๕ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอดงเจริญ จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๖ ไร่ เนื่องจากนางอรุณ นิ่มสำอางค์ เป็นบุคคลมีสติสัมปชัญญะไม่สมประกอบ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้ดูแลต่อไป ผู้ร้องจึงได้หารือกับทนายทของนางอรุณ นิ่มสำอางค์ โดยทนายททุกคนรับทราบและยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้โอนนุบาลนางอรุณ นิ่มสำอางค์ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ เพื่อขอให้ศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ นางอรุณ นิ่มสำอางค์ เป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้โอนนุบาลต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ผู้ใดจะคัดค้านให้
ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนหรือภายในวันนัด คำร้องเรื่องนี้ขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

